

Trường Sa KHÚC TRẮNG CÀ

Bài 7: Tình cát

Trường Sa những ngày cuối năm, ban ngày cái nắng nóng cứ hầm hập chứ không lạnh như ngoài miền Bắc. Một buổi trưa, tôi cùng nhà báo Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo Biển phòng ra đối cát phía sườn Đông Nam của đảo Sinh Tồn Đông ngó hóng mát. Đang mở miệng thưởng thức những cơn gió mặn mòi từ biển nhẹ thổi vào, bất giác chúng tôi nghe thoảng đâu đó có tiếng ai cất lên hát: "Ngày xưa biển không có cát như bây giờ/ Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ/ Và gió, gió hát thật êm/ Và mây, mây trôi thật hiền/ Biển ngày thơ và biển không như bây giờ".

Giọng hát trầm ấm như ru lòng người và câu hát làm tôi trở nên vô thức lấy tay bốc những hạt cát ngắm dưới chân mình lên vãn về ngắm nghía. Anh Thái hỏi tôi: Cát chứ có gì đâu mà nhìn kỹ thế? Tôi không trả lời anh mà nói vu vơ: Mình đang ngồi trên hòn đảo được hình thành từ cách đây hàng triệu năm rồi đấy. Theo các nhà địa chất, quần đảo Trường Sa là các bãi san hô, rạn đá ngầm, cồn cát và các đảo chìm, đảo nổi được hình thành bởi các miệng núi lửa đã "chết" cách đây hàng triệu năm. Các miệng núi lửa này nhỏ lên gần mặt biển, bên trong là vùng nước nông hoặc hồ nước sâu tùy theo cấu tạo núi lửa xa xưa, còn phía ngoài là biển nên hầu hết các đảo đều chung một đặc điểm có hình vành khăn hoặc elip.

Thấy tôi thao thao bất tuyệt, anh Thái hỏi: Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ? Thế cát ở quần đảo Trường Sa được hình thành từ đâu? Tôi bảo, vì yêu biển, đảo quê hương nên em mới tìm hiểu kỹ về tất cả những gì của đảo trước khi ra đây thôi anh ạ! Cát chính là các tinh thể nhỏ vỡ ra từ san hô bồi và đập và dòng chảy hải lưu bào mòn rồi sóng nhỏi vun lại thành bãi, thành đảo; cho nên cát ở Trường Sa hạt to, có màu trắng tinh hoặc vàng. Cát ở Trường Sa đã thấm dấm mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao lớp cán bộ, chiến sĩ hải quân phải không anh?

Thấy chúng tôi trò chuyện rôm rả, cánh lính trẻ ủa ra vậy quanh nghe. Một chiến sĩ mặt

rất thư sinh nhưng đen sạm vì nắng gió nói bằng chất giọng xứ Quảng Nam: "Các ăn (anh) kể rất hay nghe, nhưng hông biết các ăn có biết chuyện đối cát ở đảo biết đi?". Sự di chuyển của bãi cát nghe có vẻ kỳ lạ, khó tin nhưng nó lại là sự thật. Các bãi cát di chuyển xoay quanh đảo, cứ hết một vòng là tròn một năm. Những người công tác lâu năm trên đảo, nhiều kinh nghiệm chỉ nhìn vị trí bãi cát mà biết thời gian nào trong năm. Đó là hiện tượng tự nhiên do sự thay đổi kỳ con nước triều và theo mùa gió trong năm tạo ra động lực bồi tụ, xói lở bờ mà thành...

Sự di chuyển của bãi cát ôm lấy đảo làm cho hình dáng của các đảo cũng thay đổi một cách uyển chuyển, mềm mại và đẹp như chính những người lính tiên tiêu nơi đây. Những hạt cát vô tình lọt vào lòng con ốc, con trai, con ngao cô đơn lâu ngày biến thành những viên ngọc trai lấp lánh đủ màu và rất có giá trị, một món quà quý của biển cả dành tặng cho những người con anh dũng, kiên cường bám trụ giữa biển khơi bao la để giữ đảo.

Trong suốt hải trình đến với các đảo trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi được nghe và tận mắt chứng kiến nhiều câu chuyện về cát. Trong đó, ấn tượng nhất là những hạt cát nghèo dinh dưỡng và vô tri lại thành người bạn, người anh nuôi cần mẫn chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để có rau xanh cải thiện bữa ăn cho bộ đội trên đảo, anh em đã nghĩ ra cách dùng cát ủ cho hạt rau, hạt đậu xanh lên mầm. Những mầm non ấy trở thành món rau mầm vừa ngon, vừa bổ và thanh mát giúp cho bữa ăn của bộ đội Trường Sa đa dạng hơn, bảo đảm sức khỏe cho chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển, đảo quê hương. Cát còn ủ cho những trái bòng vuông vươm mầm rồi lớn lên phủ xanh làm mát cho đảo, ngày trang cho các công trình trên đảo và bộ đội khi chiến đấu.

Những bãi cát trên quần đảo Trường Sa là nơi huấn luyện, in dấu những bước chân bên bờ của những người lính đảo tháng, ngày đi tuần tra, canh



Tình cát và tình người Trường Sa.



Những mầm sống vươn mình trên cát trắng Trường Sa.



Rau mầm được ủ từ cát Trường Sa là món ăn "xa xỉ" của người lính biển.



Bãi cát phía Đông Nam đảo Sinh Tồn Đông đẹp đến nao lòng.

gác; nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nên mỗi hạt cát đều thấm đượm tiếng nói, nụ cười, mồ hôi gian lao của cán bộ, chiến sĩ hải quân. Chia tay Trường Sa, ngoài món quà là những con ốc biển mà anh em bộ đội trên đảo tặng, tôi cũng mang về đất liền một

nhúm nhỏ cát ở đảo Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Phan Vinh làm kỷ niệm cho đời mình và chia sẻ với mọi người chưa có dịp đến Trường Sa được thấy một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để yêu hơn và cùng chung tay xây dựng Trường Sa lớn mạnh, trường tồn. Còn nhà

báo Nguyễn Hồng Thái kết thúc cuộc hải trình đến với Trường Sa xúc động làm bài thơ, trong đó có đoạn: "Bãi cát trườn bên sườn Đông vắng lặng/Như nốt trầm xao xuyến ở Trường Sa".

(còn nữa)

KHẮC QUẢN

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố, các vị trụ trì cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố trong thời gian qua đối với các hoạt động Phật sự trên địa bàn đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, hoạt động của địa phương, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tổ đình chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) vừa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017.

Tại đại lễ, các vị đại biểu, chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử và du khách thập phương đã thực hiện các nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị; nghe thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ý nghĩa của lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017; dâng hương bạch Phật, tọa thiền, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Nhân dịp này, tổ đình chùa Keo đã khai mạc khóa tu mùa hè năm 2017 với chủ đề "Con đường giác ngộ". Tham gia khóa tu có hơn 300 thanh thiếu niên Phật tử ở độ tuổi từ 12 - 25 của các xã Duy Nhất, Vũ Tiến, Xuân Hòa (Vũ Thư). Tại khóa tu, các thanh thiếu niên Phật tử được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi bổ ích, lành mạnh. Thông qua khóa tu nhằm trang bị cho các bạn trẻ kiến thức tổng quan về các vấn đề đạo học và xã hội, từ đó từng bước chuyển hóa, cải đổi thân tâm, tìm thấy mục tiêu và lý tưởng tốt đẹp trong cuộc sống.

Tại chùa Tư Phúc, xã Quỳnh Giao, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017.

Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã nghe đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu bật ý nghĩa của mùa Phật đản vào dịp tháng tư âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ và tri ân đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mùa Phật đản cũng là dịp mỗi tín đồ Phật tử phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam cùng hưởng hương "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại lễ Phật đản chùa Tư Phúc được tổ chức với nghi thức an vị Phật, tụng niệm cúng dường, nghi thức tắm Phật thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử tham gia.

KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG...

(Tiếp theo trang 1)

cửa hàng bảo đảm tiêu chuẩn của Luật Thú y, thịt bán ra được đóng gói hút chân không và bảo quản trong tủ mát.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Gia cầm và trang trại tỉnh trước những khó khăn của ngành chăn nuôi, đây là một trong những hoạt động tích cực nhằm "giải cứu" người chăn nuôi trước tình trạng giá lợn hơi giảm mạnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cửa hàng không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; xây dựng được đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp; tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong việc công khai địa chỉ, thông tin về giá sản phẩm đến người tiêu dùng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng như các hạng mục công trình dự án thành phần thuộc dự án Quảng trường Thái Bình, đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, vỉa hè, thoát nước...

Ngoài ra, thành phố đang tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đấu thầu, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình bảo đảm tiến độ; trình phê duyệt phương án giá dịch vụ và hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT 100% ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Những năm qua, công tác tiếp dân trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn được duy trì ở cả 2 cấp; công tác nhận, xử lý, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư được thực hiện tốt. Quý I/2017, UBND thành phố đã tập trung rà soát các vụ việc còn tồn đọng phức tạp kéo dài để giải quyết; tổ chức tiếp 186 lượt công dân với 28 vụ việc; tiếp nhận 33 đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo, khiếu nại. Nội dung các vụ việc chủ yếu về đất đai, tập trung vào các vấn đề như tranh chấp, lấn chiếm đất ở, khiếu nại về đền bù thu hồi đất và việc giao đất diễn ra ở cơ sở... Đã giải quyết 20 đơn, chuyển 13 đơn kiến nghị, phản ánh cho chủ tịch UBND các phường, xã giải quyết theo thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực, góp phần giảm 28 lượt người và giảm 4 vụ việc khiếu nại so với cùng kỳ.

ĐỨC DŨNG

TRẠM CẢNH SÁT GIAO THÔNG TÂN ĐỆ CHẶN, BẮT ĐỐI TƯỢNG TRỘM CẮP XE Ô TÔ

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3/5/2017, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đệ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) nhận được tin báo có một đối tượng trộm cắp chiếc xe ô tô hiệu Toyota mang biển kiểm soát 29K-3346 đang chạy theo hướng Nam Định - Thái Bình. Ngay lập tức, đơn vị đã bố trí lực lượng chốt chặn tại trạm thu phí cầu Tân Đệ. Khi thấy đối tượng cùng chiếc xe ô tô có đặc điểm như trên xuất hiện, lực lượng của Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đệ đã phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Phạm Đức Lương, sinh năm 1991, trú tại thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, do cần tiền để sử dụng ma túy nên đã nảy ra ý định trộm cắp ô tô của gia đình anh Vũ Duy Lân, sinh năm 1983, là người cùng thôn. Sau khi dùng máy đập vỡ cửa kính xe ô tô của gia đình anh Lân, Lương đã nổ máy chạy theo quốc lộ 10 hướng Nam Định - Thái Bình.

NGUYỄN TÙNG

Bất chấp nguy hiểm, người dân "vô tư" đi ngược chiều

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng hiện nay tình trạng người dân đi ngược chiều trên quốc lộ 10, đoạn qua Trường Tiểu học Đồng Hợp đến thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) vẫn diễn ra rất phổ biến.

Theo phản ánh của người tham gia giao thông, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn từ Trường Tiểu học Đồng Hợp đến thị trấn Đông Hưng có bố trí dải phân cách cứng, chia mặt đường thành hai chiều riêng biệt để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao nên một số người dân sẵn sàng điều khiển phương tiện đi vào phần đường ngược chiều để rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển. Tình trạng này diễn ra từ lâu và rất phổ biến, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

HẢI DƯƠNG

Một số hình ảnh người dân "vô tư" đi ngược chiều.

